

TỈNH ỦY LẠNG SƠN
BAN NỘI CHÍNH

*
Số -CV/BNCTU

V/v thông tin nội dung đăng ký
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp
công dân kỳ tháng 01/2023

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Bà Hoàng Thị Phượng, trú tại số 8, phố Cốc Lùng, Khu 2, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp nhận đăng ký tiếp công dân kỳ tháng 01/2023 của bà (do Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo), với nội dung: không nhất trí với nội dung Biên bản làm việc ngày 29/12/2022 của Thanh tra tỉnh, vì các nội dung Thanh tra tỉnh và các cơ quan thông tin cho công dân ngày 29/12/2022 là không đúng sự thật (bà Phượng gửi kèm Biên bản làm việc ngày 29/12/2022 với Thanh tra tỉnh; ngoài ra không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ nào mới).

Đối với vụ việc vụ việc bà Hoàng Thị Phượng yêu cầu giải quyết trả lại diện tích đất thuộc khuôn viên ngôi nhà số 02 (nay là số 06), phố Vàng Cai, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định; Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp bà Hoàng Thị Phượng tại 02 kỳ tiếp công dân tháng 4, tháng 7 năm 2022. Tại kỳ tiếp công dân tháng 7/2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận, chỉ đạo tại Thông báo số 175-TB/TU, ngày 03/8/2022 của Tỉnh ủy.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan rà soát xem xét tổng thể các nội dung và giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tràng Định và các cơ quan, đơn vị có liên quan làm việc với bà Hoàng Thị Phượng để thông báo kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc.

Ngày 29/12/2022, Thanh tra Tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND huyện Tràng Định làm việc với bà Hoàng Thị Phượng để thông báo kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc bà Hoàng Thị Phượng yêu cầu giải quyết trả lại diện tích đất thuộc khuôn viên ngôi nhà số 02 (nay là số 06), phố Vàng Cai, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định. Tuy nhiên, tại buổi làm việc, bà Phượng không nhất trí với kết quả rà soát và ý kiến của các cơ quan chức năng tham dự buổi làm việc.

Do bà Phượng không nhất trí với nội dung thông tin kết quả rà soát của các cơ quan, vẫn tiếp tục có yêu cầu xem xét, giải quyết vụ việc; ngày 09/01/2023, Thanh tra tỉnh đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh báo cáo vụ việc bà Hoàng Thị Phượng, trú tại số nhà 08, phố Cốc Lùng, khu 2, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định xin ý kiến của Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ để nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc.

Như vậy, các nội dung kiến nghị của bà Hoàng Thị Phượng đã và đang được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết, tại kỳ tiếp công dân tháng 01/2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chưa thực hiện tiếp đối với bà Hoàng Thị Phượng; Ban Nội chính Tỉnh ủy thông tin để bà Hoàng Thị Phượng biết và phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ việc.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy (b/c),
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh,
- Huyện ủy, UBND huyện Trảng Định,
- Lãnh đạo ban, các phòng,
- Lưu Văn thư.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Vy Thế Hồng